



ศีลสมรส



ความหมาย เป็นความรักที่ชายและหญิงมีต่อกัน และรักกันด้วยความสมัครใจ โดยไม่ได้ถูกบังคับ พร้อมทั้งจะร่วมชีวิตคู่ เป็นหนึ่งเดียวในความรักที่ยั่งยืนไม่ได้ และซื่อสัตย์ต่อกันจนตลอดชีวิต เพื่อเป็นพยานถึงความรักของพระ และพร้อมที่จะมอบครอบครัวใหม่ ให้อยู่ในความคุ้มครองของพระเจ้าตลอดไป

เครื่องหมาย การสวมแหวน และคำกล่าวของคู่บ่าวสาว ต่อหน้าพระสงฆ์ ผู้แทนของพระศาสนจักร รวมทั้งบรรดาสักขีพยาน ว่าเขาทั้งสองรักกัน และจะซื่อสัตย์ต่อกันจนตลอดไป

ผลของศีลฯ ทำให้คู่บ่าวสาวเป็นสามี ภรรยาอย่างถูกต้องต่อหน้าพระ และต่อพระศาสนจักร อยู่ในชีวิตพระพรหรรษทาน และเป็นครอบครัวคริสตชนใหม่ ที่พร้อมจะให้กำเนิดบุตร และอบรมเลี้ยงดูอย่างดีตามความเชื่อคริสตชน

"เขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้นมิใช่สองอีกแล้ว แต่เป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้นมนุษย์อย่าแยกสิ่งที่พระเจ้าทรงรวมไว้" (มธ 19:5-6)

ศีลบวช



ความหมาย เป็นพระพรแห่งพระกระแสเรียก ที่พระทรงเรียกและเลือกบุคคลหนึ่ง ให้ดำเนินชีวิต และมีภารกิจในการเป็นศาสนบริกร พระสงฆ์ของพระคริสตเจ้า ในการประกาศสอนคำสอน การประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ และการปกครองดูแลหล่อเลี้ยงชีวิตคริสตชน

เครื่องหมาย การปกมือของพระสงฆ์เหนือผู้รับศีลบวช ตลอดจนการเจิมน้ำมันคริสมา เพื่อเป็นเครื่องหมายถึงการประทานองค์พระจิตเจ้า เป็นการอภิเษก และมอบอำนาจของการเป็นสงฆ์แห่งศาสนบริกร เพื่อทำงานขององค์พระคริสตเจ้า และการถูกส่งไปเพื่อรับใช้ เป็นผู้ประกาศข่าวดีแห่งความรอด

ผลของศีลฯ การเป็นสงฆ์แห่งศาสนบริกร

พระเยซูเจ้าตรัสว่า "มิใช่ท่านที่เลือกเรา แต่เราเป็นผู้เลือกท่าน" (ยน 15:16)

ศีลเจิมคนไข้



ความหมาย เป็นศีลที่โปรดให้สำหรับผู้ป่วยที่อ่อนกำลัง หรือกำลังจะสิ้นใจ เพื่อเขาจะได้รับพระพรหรรษทานในยามเจ็บป่วย และเป็นการเตรียมจิตใจให้ยึดมั่นในความเชื่อ และเพื่อการฟื้นฟูสภาพทั้งกายและจิตใจ (เทียบ ยากอบ 5: 14-15)

เครื่องหมาย การเจิมน้ำมันที่หน้าผาก และฝ่ามือทั้งสองข้าง

ผลของศีลฯ ผู้รับจะได้อยู่ในชีวิตพระพรหรรษทาน และเข้มแข็งมั่นคงในความเชื่อ พร้อมทั้งจะขอมรับการเจ็บปวด และเห็นถึงพระพรในยามเจ็บป่วย มีส่วนร่วมในพระทรมาน และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า

"มีใครในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ? จงไปเชิญบรรดาผู้อาวุโส (พระสงฆ์) ของกลุ่มคริสตชนให้มาทวนหาเหนือเขา พลังเจิมเขาด้วยน้ำมันในนามของพระเป็นเจ้า คำภาวนาด้วยความเชื่อ จะช่วยผู้ป่วยให้หาย และพระเป็นเจ้าจะทรงปลอบใจเขา ถ้าเขาอยู่ในบาป ก็จะได้รับกรอภัย" (ยค 5:14 - 15)

ศีลสมรส



ศีลบวช



ศีลเจิมคนไข้

